

Gia tăng bệnh nhân mắc hội chứng cúm, chưa ghi nhận tử vong

Qua giám sát của ngành Y tế, từ đầu tháng 12 đến nay, trên địa bàn tỉnh số lượng bệnh nhân mắc hội chứng cúm gia tăng, xuất hiện một số chùm ca bệnh tại trường học. Những ngày qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin có bệnh nhi tử vong do cúm song theo khẳng định của lãnh đạo Bệnh viện Nhi và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, phần lớn bệnh nhân mắc hội chứng cúm trên địa bàn tỉnh ở thể vừa và nhẹ, chưa ghi nhận ca bệnh nặng dẫn tới tử vong.



Bệnh nhân mắc hội chứng cúm gia tăng tại Bệnh viện Nhi Thái Bình từ đầu tháng 12 đến nay.

Gia tăng bệnh nhân mắc hội chứng cúm

Bác sĩ Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, qua giám sát, từ đầu tháng đến ngày 28/12, trên địa bàn tỉnh phát hiện tình trạng gia tăng bệnh và một số chùm ca bệnh mắc hội chứng cúm nhất là trong các trường học. Cụ thể, đến ngày 25/12 đã phát hiện 7 chùm ca bệnh ở các trường: THCS Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) với 76 học sinh mắc; THCS Trần Phú và Mầm non Trần Lãm (thành phố Thái Bình) là 8 ca và 11 ca mắc; THCS Việt Thuận, THCS Vũ Hội (Vũ Thư) là 16 ca và 15 ca mắc; THCS Nguyễn Đức Cảnh và Tiểu học Diêm Điền (Thái Thụy) là 112 ca và 25 ca mắc. Qua xét nghiệm ở 33 trường hợp bệnh nhân, có 6 trường hợp dương tính với cúm A, chiếm tỷ lệ 18,2%. Qua giám sát, đa số các bệnh nhân mắc bệnh ổn định sau 3 ngày, được theo dõi, cách ly, điều trị tại nhà. Cùng với các chùm ca bệnh có dấu hiệu mắc hội chứng cúm xuất hiện tại trường học, tại Bệnh viện Nhi và các bệnh viện đa khoa huyện, thành phố cũng ghi nhận số trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường hô hấp có xu hướng tăng.

Bình, bác sĩ Vũ Thanh Liêm, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Từ đầu tháng 12 đến nay, số bệnh nhân mắc hội chứng cúm tăng đáng kể. Mỗi ngày Bệnh viện đón trung bình từ 80 - 120 bệnh nhân đến khám, điều trị từ 60 - 80 bệnh nhân mắc hội chứng cúm. Đến ngày 28/12, đã có 238 bệnh nhân đã được điều trị khỏi xuất viện, tại khoa truyền nhiễm ngày 28/12 có 74 bệnh nhân điều trị, trong đó số mắc hội chứng cúm là 70 bệnh nhân. Hiện tại, Khoa Truyền nhiễm đã quá tải. Bệnh viện đã phải kê thêm 18 giường bệnh ra hành lang để đáp ứng yêu cầu điều trị. Số bệnh nhân tăng cao, song các ca bệnh phần lớn ở thể vừa, chỉ ghi nhận có 6 bệnh nhân nặng, có biến chứng viêm phổi, suy hô hấp phải thở máy song đều đã được điều trị kịp thời, khỏi bệnh và xuất viện.

Chủ động phòng, chống cúm, đặc biệt cho trẻ nhỏ

Bác sĩ Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết thêm, không phải chỉ có Thái Bình mà bệnh nhân mắc hội chứng cúm đang tăng cao ở hầu hết các tỉnh miền Bắc. Đây là sự gia tăng do chu kỳ và do thời tiết lạnh, ẩm. Công

tác phòng, chống dịch bệnh được hệ thống y tế dự phòng triển khai thường xuyên, tích cực suốt từ đầu năm đến nay nên ngay sau khi có thông tin xuất hiện các chùm ca bệnh tại một số trường học và tăng cao bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhi và một số bệnh viện đa khoa huyện, bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã được cử đến các đơn vị điều trị để theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến bệnh dịch. Do trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện chùm ca bệnh tại một số trường học nên tất cả các trường học này đã được hỗ trợ dụng cụ và chỉ đạo vệ sinh tẩy trùng lớp học, bếp ăn... Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng chỉ đạo, hướng dẫn các trạm y tế địa phương theo dõi, cập nhật tình trạng sức khỏe học sinh để tổ chức khám phân loại, hướng dẫn cách ly, theo dõi, điều trị phù hợp, tránh lây lan bệnh.

Để chủ động phòng, chống dịch trong thời gian tới, theo bác sĩ Nguyễn Văn Thơm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đang tập trung vào các giải pháp xử lý đối với các trường học có chùm ca bệnh bằng biện pháp chủ động, thường xuyên thông tin tình hình dịch bệnh tới giáo viên, học sinh, gia đình để họ chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hàng ngày về

tình hình học sinh ốm, nắm bắt diễn biến bệnh dịch để phối hợp với y tế địa phương khám, sàng lọc. Khuyến cáo các nhà trường tạm thời không tổ chức các hoạt động tập trung đông người. Các trường cũng cần tăng cường các biện pháp phòng bệnh cho học sinh, đặc biệt chú trọng vệ sinh môi trường, hướng dẫn cho học sinh đeo khẩu trang đúng cách...

Bác sĩ Nguyễn Văn Thơm cũng cho biết: Hội chứng cúm là bệnh thường gặp bởi vì rút cúm có thể dễ dàng lây lan từ người sang người, vì rút cúm chứa trong các giọt bắn nhỏ li ti của người bệnh khi ho, hắt hơi, cười hoặc nói chuyện. Người bệnh cũng có thể nhiễm vì rút cúm do tiếp xúc, chạm tay vào bề mặt vật dụng bị nhiễm vi rút, chạm vào khăn giấy đã dùng có nhiễm vi rút sau đó đưa tay lên mũi, miệng hoặc dụi mắt. Việc dùng chung đồ dùng, ly uống nước cũng có thể lây nhiễm vi rút cúm. Vì vậy, bệnh rất dễ lây thành dịch lớn nếu không chủ động phòng, chống. Vệ sinh môi trường, rửa tay đúng cách, ăn uống hợp lý là một trong những biện pháp cơ bản phòng, chống cúm. Bệnh cúm tiến triển thường lành tính, nhưng cũng có thể biến chứng nặng và nguy hiểm hơn ở trẻ em nhất là trẻ dưới 5 tuổi và những trường hợp khác như: người có bệnh lý mạn tính về tim mạch và hô hấp, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai... Bác sĩ Vũ Thanh Liêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi cho biết, số di bệnh nhân mắc cúm chiếm tỷ lệ cao ở trẻ em và thường xảy ra biến chứng nguy hiểm bởi trẻ em là đối tượng có sức đề kháng kém hơn. Vì vậy, khi trẻ em đặc biệt trẻ em dưới 5 tuổi có dấu hiệu mắc cúm như sốt cao quá 2 ngày, quấy khóc, li bì, thờn nhàn, thờ mệt phải ngay lập tức đưa đến bệnh viện điều trị để tránh biến chứng nguy hiểm. Cách phòng bệnh cho trẻ em là thường xuyên vệ sinh đường hô hấp bằng dung dịch hoặc nước muối sinh lý.

TRẦN HƯƠNG

Năm 2014, thôn Khống, xã Phúc Khánh (Hưng Hà) được Huyện đoàn, Cầu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế giỏi huyện Hưng Hà, Đoàn xã Phúc Khánh giúp đỡ kinh phí, ngày công để thấp sáng đường quê với hệ thống điện chiếu sáng dài 1,7km, 37 điểm thấp sáng được lắp đặt mới, tổng kinh phí đầu tư hơn 11 triệu đồng. Trong đó, Cầu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế giỏi huyện hỗ trợ 5 triệu đồng, số tiền còn lại do nhân dân trong thôn đóng góp, lực lượng đoàn viên, hội viên thanh niên trong xã hỗ trợ ngày công lắp đặt. Ông Nguyễn Văn Cấn, thôn Khống, xã Phúc Khánh nhớ lại: Trước đây, khi chưa có công trình thấp sáng đường quê, bà con đi lại ban đêm không cẩn thận dễ bị ngã xuống ruộng. Giờ đây, đường điện chiếu sáng, người dân đi lại thuận lợi, an ninh trật tự thôn xóm được bảo đảm. Niềm vui "Thấp sáng đường quê" lan tỏa đến nhiều địa phương trong tỉnh. Có mục sở thị ở những nơi đã được "thấp sáng" mới thấy ánh điện từ các con đường vừa mang lại diện mạo mới cho thôn, xóm, vừa góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Nhận thấy hiệu quả mà mô hình thấp sáng đường quê mang lại, Tỉnh đoàn khuyến khích các cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc nhân rộng mô hình này. Tuy triển khai 5 năm trở lại đây nhưng các cấp bộ đoàn làm mới hơn 1.600 bóng điện với chiều dài hơn 100km. Điều đáng nói là ngoài góp sức, góp của, trực tiếp tiến hành lắp đặt, các đoàn viên thanh niên còn kêu gọi nguồn tài trợ từ các đơn vị kinh doanh, cá nhân, tổ chức trên địa bàn và vận động bà con cùng chung tay góp sức, mang ánh sáng về những nẻo đường quê, đưa mô hình này tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

Cùng với công trình thấp sáng đường quê, tuổi trẻ toàn tỉnh cũng đã để lại dấu ấn đậm nét trong việc tham gia bê tông hóa, cứng hóa đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Chị Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Từ việc làm thường xuyên là tham gia sửa chữa, nâng cấp, làm mới đường nông thôn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng công trình thanh niên với tên gọi bê tông hóa, cứng hóa đường giao thông nông thôn nhằm tăng cường sự tham gia của tổ chức đoàn trong xây dựng NTM. Từ khi công trình ra đời đến nay đã có tác động mạnh mẽ đến ý thức của đoàn viên thanh niên tự giác, xung kích, tình nguyện học tập, đóng góp nguồn lực và công lao động tham gia

Màu áo xanh trên những vùng nông thôn mới

Với khẩu hiệu "Mỗi thanh niên một việc làm, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới" (NTM), bằng việc tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn, tuổi trẻ toàn tỉnh đã chung tay khoác lên "tấm áo mới" cho nhiều miền quê.

làm mới, tu bổ nhiều tuyến đường giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần thực hiện tốt tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn. 10 năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh huy động được 8.463 ngày công tham gia vận chuyển nguyên liệu xây dựng, san lấp và cứng hóa 187,5km đường giao thông nội đồng, liên thôn, liên xã. Ông Vũ Văn Thanh, Bí thư Chi bộ thôn Thọ Nam, xã Minh Châu (Đông Hưng) cho biết: Tháng 8/2019, thôn Thọ Nam còn khoảng 300m đường nội đồng chưa được cứng hóa. Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ ngày công của đoàn thanh niên các đơn vị trong huyện. Điều này đã giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành con đường. Chúng tôi cảm ơn và hy vọng tổ chức đoàn sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hơn để góp phần xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM gắn với bảo vệ môi trường, thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: thực thi bảy tình nguyện, hành trình vì biển, đảo quê hương; tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường; trồng cây xanh; vệ sinh đường làng; thu gom, xử lý rác thải tại các điểm

trồng trên 1.000.000 cây xanh các loại... Bên cạnh đó, góp sức thực hiện tiêu chí thu nhập trong chương trình NTM, các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích, giúp đỡ thanh niên xây dựng mô hình trang trại, cầu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế. Thực tế ở các địa phương cho thấy, phong trào tuổi trẻ chung sức xây dựng NTM đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đây không chỉ là những công trình hạ tầng, mà hình kinh tế cụ thể mà quan trọng hơn, hình ảnh thanh niên được khẳng định vững chắc hơn trong công cuộc phát triển ở mỗi địa phương.

KUÂN PHƯƠNG



Đoàn viên thanh niên chuẩn bị xây dựng công trình thanh niên thấp sáng đường quê tại thôn Đồng Lâu, xã Vũ An (Kiến Xương).



Bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã huy động hơn 8.000 ngày công để hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới.

Chủ động tấn công tội phạm dịp cuối năm

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm và tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Sau 10 ngày ra quân (từ 15 - 25/12) đã đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt, khởi tố 4 đối tượng thực hiện 40 vụ trộm cắp, 1 chuyên án buôn người, triệt phá 1 tụ điểm đánh bạc, bắt 16 đối tượng, bắt 5 đối tượng truy nã.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công phòng, chống tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phá nhiều chuyên án lớn. Điển hình: Sau một thời gian xác minh, Phòng đã phối hợp với Công an huyện Hưng Hà xóa tụ

điểm cờ bạc với quy mô lớn tại nhà Nguyễn Như Thành, thôn Ngọc Liên, xã Văn Cẩm (Hưng Hà). Xới bạc trên đó đối tượng Nguyễn Văn Khoa, sinh năm 1977, trú thôn Kiều La, xã Duyên Hải (Hưng Hà) cầm đầu. Lực lượng công an bắt tại trường 43 triệu đồng, tạm giữ 3 xe ô tô, 26 xe máy, 26 điện thoại cùng nhiều dụng cụ phục vụ đánh bạc. Hiện cơ quan công an đã khởi tố 15 đối tượng về tội đánh bạc, 1 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc.

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy với thủ đoạn hết sức tinh vi. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tiến hành rà soát xác minh báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh lập chuyên án XM819 đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ ban chuyên án khoanh vùng và dựng lên được ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy lưu động liên tỉnh, qua đó đã bắt Nguyễn Minh Vương, sinh năm 1994, trú thôn Hạc Ngang, huyện Thái Thụy) và Nguyễn Đức Hoàng, sinh năm 1995, trú tại thôn Thượng Phúc, xã Thụy Sơn (Thái Thụy). Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ tháng 5/2019 đến nay đã thực hiện 18 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện, thành phố. Số tài sản trộm cắp được, các đối tượng mang bán để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

TRẦN HƯƠNG

Thượng tá Nhâm Ngọc Bình, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự sẽ tiềm ẩn nhiều phức tạp, các loại tội phạm sẽ hoạt động mạnh; trộm cắp tài sản, cho vay nặng lãi, ma túy, cướp giật, cờ bạc... sẽ gia tăng nếu không có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, mở các đợt tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Đặc biệt là thủ đoạn trộm cắp xe máy, trộm cắp nhập nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, trộm cắp tài sản các địa bàn công cộng; đồng thời hướng dẫn người dân cách tự quản lý, bảo vệ tài sản, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác đối tượng, ổ nhóm tội phạm. Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý các cơ sở

kinh doanh có điều kiện để an ninh trật tự, không để sơ hở cho tội phạm lợi dụng để hoạt động chứa chấp, tiêu thụ tài sản trộm cắp. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt là vào ban đêm để phòng ngừa, phát hiện, tiến hành các hoạt động trinh sát tại

các khu vực, địa bàn, tuyến đường là địa bàn phức tạp. Đối với các gia đình cần gia cố, khóa cửa nhà chắc chắn và lắp hệ thống camera giám sát an ninh, cài báo động để phát hiện kẻ gian hoạt động ngay cũng như nghe, phát hiện, tiến hành đột nhập vào nhà, cần bình

tĩnh xử lý bằng cách đưa người thân vào một phòng có khóa cửa chắc chắn và tìm cách báo tin cho hàng xóm cũng như công an nơi gần nhất để có cách đối phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân và những người trong gia đình.

NGUYỄN TÙNG



Lực lượng công an thu giữ tang vật vụ án.